

Google Me เตรียมชนขาใหญ่ Facebook

นำเสนอเมื่อ : 4 ก.ค. 2553

มีข่าวลือมาระยะหนึ่งแล้วว่ากูเกิลจะออกบริการใหม่มาชนกับเฟซบุ๊ก เป็นบริการใหม่ที่ใช้ชื่อว่ากูเกิล มี (Google Me)

เรื่องราวที่น่าสนใจตรงที่กูเกิลเพิ่งล้มเหลวจากการออกกูเกิลบัซซ์ (Google Buzz) ที่ตั้งใจชนกับทวิตเตอร์ไปหยกๆ แล้วเหตุใฉจนถึงกลาเดินแผนออก กูเกิล มี มาเทียบรัศมีขาใหญ่อย่างเฟซบุ๊ก

ข่าวลือเรื่องกูเกิลสะพัดออกไปหลังจากเควิน โรส ผู้ก่อตั้ง Digg.com ส่งข้อความทวิตว่า "เอ่อ... มีข่าวลือหนาหูมากกว่ากูเกิลจะออก กูเกิล มี มาแข่งกับเฟซบุ๊กในเร็ววันนี้ แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้บอกผมมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน" (ใครมีทวิตเตอร์ตามเขาได้ที่ @kevinrose)

หลังจากโพสต์ข้อความออกไปแล้วโรสลบข้อความทวิตทิ้ง แต่คนอื่นที่ใกล้ชิดกับกูเกิลต่างช่วยกันกระพือข่าวให้แพร่กระจายหนักขึ้น

TechCrunch.com สำนักข่าวไอทีหัวใหญ่อีกแห่งรายงานอ้างถึง อัดัม แองเจโล ลูกหม้อเก่าของเฟซบุ๊ก เป็นคนยืนยันข่าวนี้ระหว่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกระทู้ถามตอบบนเว็บไซต์ Quora ที่เขาก่อตั้งขึ้น

แองเจโลเขียนตอบบนเว็บว่า "หลังจากผมรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้บางราย ขอบอกว่าฉันไม่เชื่อข่าวลือ แต่มันเป็นโปรเจกต์ของแท้ และมีคนหลายคนกำลังทำมันอยู่ ผมเชื่อเต็มร้อยว่าเป็นเรื่องจริง"

เหตุที่กูเกิลจ้องออกกูเกิล มี ก็เพราะคงเห็นว่า กูเกิล บัซซ์ ไม่แรงพอเลยต้องการสร้างเว็บเครือข่ายสังคมระดับแนวหน้าของจริง และกำลังวางแผนออกแบบให้แตกต่างจากเฟซบุ๊ก หากเทียบกับโปรเจกต์อื่นถือว่ากูเกิลให้ความสำคัญต่อโปรเจกต์ กูเกิล มี เป็นอันดับหนึ่ง

อีกประการหนึ่งกูเกิลคงเข้าใจว่าการปรากฏตัวของ กูเกิล มี คงช่วยจุดความแรงของเฟซบุ๊กได้ และอาจพกความมั่นใจเต็มเปี่ยมมาว่าเฟซบุ๊กคงไม่สามารถถดถอยกับกูเกิล

แม้โครงการใหม่ของกูเกิลดูมีศักยภาพสูงมากและเฟซบุ๊กเองจำเป็นต้องมีคู่แข่งชั้นที่แกร่ง ทว่า มันก็ไม่ง่ายนักสำหรับกูเกิล ถึงแม้ว่าเสิร์จเอนจินตัวพออย่างกูเกิลจะมีเว็บไซต์ที่เจ๋งมาก และการสร้างเว็บไซต์แข่งกับเฟซบุ๊กไม่ใช่จะทำได้ง่าย

คนในวงการไอทีหลายคนตั้งคำถามเดียวกันนี้ว่า"กูเกิลจะเป็นผู้ทำชิงเฟซบุ๊กได้จริงหรือ

ยิ่งพิจารณาจากประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยงดงามนักจากการเปิดตัวกูเกิล บัซซ์ และ ออร์กูต (Orkut) ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างเย็นชาและไม่สามารถดึงคนมาใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ ต่างจากเฟซบุ๊กที่มีสมาชิกใช้งานจริงอย่างเหนียวแน่นถึง 400 ล้านราย

ถ้ามองความเห็นของคนเฟซบุ๊กเองดูเหมือนสมาชิกยินดีปรีดาเมื่อรู้ว่ากูเกิลจะลงมาแข่งกับเฟซบุ๊ก สมาชิกหลายคนบอกว่าเป็นข่าวดี และหวังว่ากูเกิลจะล้มเฟซบุ๊กได้ สร้างเครือข่ายสังคมที่ใหญ่สุดระดับโลกได้ บางรายพูดอยากให้อีกผู้หนึ่งมาช่วยถ่วงดุล และไม่ยอมให้มีรายใดรายหนึ่งมาครอบงำตลาด

ไม่ใช่ทุกคนที่มองอนาคตของกูเกิลอย่างสวยหรูอย่างที่บอกไปแล้วว่า โปรเจกต์ของกูเกิลระยะหลังออกจะฟูมมากกว่าฟูฟ่า ทั้งกูเกิล เวฟ และ กูเกิล บัซซ์ อีกอย่างคนเล่นเฟซบุ๊กจนติดงอมแงมทุกวัน

คงอีกนานกว่าจะมีแจ็กหรือแม็ตต์ยักษ์อีกตัวจะมาโค่นยักษ์เฟซบุ๊กได้

บทความของ สมสกุล เผ่าจินดา मुख

ที่มา <http://www.komchadluek.net>